

# NHẬN DIỆN ÂM MƯU VÀ THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THỂ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI QUÂN ĐỘI TRÊN INTERNET VÀ MẠNG XÃ HỘI HIỆN NAY

TS. HOÀNG VĂN VÂN<sup>(1)</sup>

**Tóm tắt:** Cùng với sự chống phá trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, những năm gần đây, các thể lực thù địch đã và đang triệt để lợi dụng internet và mạng xã hội để phát tán, tuyên truyền các quan điểm, luận điệu sai trái, kích động chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội... với những thủ đoạn, chiêu bài rất tinh vi, thâm độc. Vì thế, việc nhận diện rõ âm mưu và thủ đoạn chống phá của các thể lực thù địch trên internet và mạng xã hội là rất quan trọng, là khâu then chốt có ý nghĩa quyết định đến nâng cao chất lượng, hiệu quả trong cuộc đấu tranh này.

**Từ khóa:** âm mưu và thủ đoạn; các thể lực thù địch; quân đội; mạng xã hội

Hiện nay, cùng với sự phát triển của xã hội, internet nói chung, các trang mạng xã hội nói riêng, đã và đang trở thành một nhu cầu thiết yếu trong đời sống con người, có ảnh hưởng rất lớn (cả tích cực và tiêu cực) đến người dân Việt Nam. Bên cạnh những tiện ích do internet mang lại, các thể lực thù địch đang triệt để lợi dụng sức mạnh lan truyền của internet, mạng xã hội như một phương tiện truyền thông đặc lực để đăng tải, phát tán những thông tin bịa đặt, bóp méo sự thật, xuyên tạc vắn đề, “đổi trắng thay đen”; làm lẫn lộn đúng - sai, thật - giả; hoặc có một phần sự thật nhưng được đưa tin với dụng ý xấu, phân tích và định hướng

đur luận bằng luận điệu sai trái thù địch. Trong nội dung bài viết này, tác giả chỉ đi sâu làm rõ âm mưu và thủ đoạn chống đối quân đội của các thể lực thù địch trên internet và mạng xã hội hiện nay.

## 1. Về âm mưu chống phá quân đội của các thể lực thù địch trên internet, mạng xã hội

Thứ nhất, chúng tập trung phá hoại trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Các thể lực thù địch tập trung công kích, xuyên tạc, phủ nhận nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội và Đường lối, quan điểm quân sự, quốc phòng của Đảng. Chúng ra sức cô xuy “phủ chính trị hóa” quân đội, như: “quân đội phi giai cấp”, quân đội chỉ là công cụ của Nhà nước, quân đội không phải của một đảng phái chính trị nào; chỉ tập trung xây dựng thành quân đội nhà nghề; muốn xây dựng quân đội

<sup>(1)</sup> Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

hiện đại phải áp dụng mô hình xây dựng quân đội theo các nước phương Tây, xây dựng quân đội chuyên nghiệp, không đảng phái, quân đội không can thiệp vào chính trị... Thực chất các luận điệu đó thể hiện âm mưu tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, tước bỏ quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Thực hiện mục tiêu “biến Quân đội ta thành lực lượng độc lập trong xã hội, phi chính trị, phi giai cấp...”<sup>(1)</sup>. Bản chất của những luận điệu nham hiểm trên của chúng hòng làm cho Quân đội nhân dân Việt Nam từng bước biến chất về chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, dẫn tới mất phương hướng và mục tiêu chiến đấu, làm cho cán bộ, đảng viên, quân chủng dần phai nhạt niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội.

Các quan điểm phản động mà thế lực phản động thường xuyên tuyên truyền là nhân danh đảng phái phi chính trị, với quan điểm “không cần phân biệt chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa tư bản, không cần chính trị, chỉ cần tiền, quân đội không thuộc một thể chế chính trị, đảng phái nào”. Chúng cho rằng: Trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, phải xem xét lại kẻ thù, đối tượng tác chiến của các quân đội. Những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch tuy không có gì mới, nhưng hết sức nguy hiểm, gây hoang mang về tư tưởng, nghi ngờ, phân tâm, mất niềm tin trong nội bộ ta, nhằm làm cho cán bộ, đảng viên, quân chủng bị tiêm nhiễm tư tưởng chính trị tư sản, từng bước xa rời mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, phân bội lại lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

*Thứ hai, chúng tập trung phá hoại bản chất, truyền thống tốt đẹp, chức năng và nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam.* Bằng nhiều cách thức, biện pháp, chúng đưa những thông tin bịa đặt, bình luận xuyên tạc bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp, chức năng và nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam. Lợi dụng vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kiểm soát quyền lực hiện nay để gây mâu thuẫn giữa lãnh đạo, chỉ huy với cán bộ, đảng viên, quân chủng; phá hoại khối đoàn kết

thống nhất trong nội bộ quân đội, qua đó hòng khoét sâu, kích động tư tưởng công thần, kiêu ngạo cộng sản, địa vị cá nhân, bè phái, cục bộ địa phương, đòi hưởng thụ đãi ngộ...; lợi dụng vào những hạn chế, sai phạm trong sản xuất - kinh doanh của một số doanh nghiệp quân đội, sự tranh chấp liên quan tới đất quốc phòng hoặc những khó khăn về đời sống vật chất, tinh thần của một số ít cán bộ, đảng viên, quân chủng trong quân đội ta để làm lu mờ, phủ nhận bản chất cách mạng “Bộ đội Cụ Hồ”.

Các thế lực thù địch đang tăng cường phát tán những quan điểm, tư tưởng phản động, đối lập với đường lối, quan điểm của Đảng, như đòi xét lại vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Chúng cho rằng: quân đội chỉ chiến đấu bảo vệ đất nước; quân đội không tham gia lao động sản xuất và xây dựng kinh tế. Chúng chủ trương nhân danh “không đảng phái” để xóa bỏ toàn bộ hệ thống tổ chức đảng trong quân đội ta. Chúng phát tán nhiều tài liệu đòi “tách chính trị khỏi quân đội”, làm xấu hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trên internet và các trang mạng xã hội; đá kích, bôi xấu cá nhân các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Bên cạnh đó, chúng còn lợi dụng chiêu bài “mở rộng dân chủ”, xây dựng “lực lượng vũ trang toàn dân”, đòi trả quân đội về cho Nhà nước, thực hiện quân đội là của toàn dân, tách quân đội khỏi sự lãnh đạo của Đảng... Mục đích “phi chính trị hóa” quân đội là để kẻ thù mặc sức hoạt động phá hoại, lật đổ chính quyền, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

*Thứ ba, các thế lực thù địch tập trung tuyên truyền chống phá các nguyên tắc tổ chức cơ bản trong xây dựng quân đội, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội.* Chúng đòi xóa bỏ nguyên tắc cơ bản trong xây dựng quân đội nói riêng và lực lượng vũ trang cách mạng nói chung, đó là xóa bỏ nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Chúng thường xuyên xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo, làm mất uy tín của Đảng đối với quân đội.

Nhằm thủ tiêu vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, cũng như hiệu lực của cả hệ thống tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam, chúng chia mũi nhọn vào xuyên tạc chống phá, đòi loại bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng. Chúng tìm mọi cách để xuyên tạc bản chất cách mạng và khoa học của nguyên tắc này, cho rằng, trong tổ chức xây dựng Đảng, việc duy trì “chế độ tập trung dân chủ” là quá lạc hậu, vì hầu hết các đảng cộng sản trên thế giới đã từ bỏ nó. Một số phần tử thoái hóa biến chất, cơ hội, công thân cũng phụ họa theo luận điệu trên dưới dạng gài “kiến nghị”, “thư ngỏ” đòi Đảng thay đổi nguyên tắc này.

Để thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, chúng còn tập trung phá hoại nguyên tắc hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội, gây chia rẽ, mất đoàn kết giữa cán bộ chính trị với cán bộ quân sự và cán bộ các ngành khác trong quân đội; tung ra nhiều luận điệu phản động đòi xóa bỏ hệ thống cán bộ chính trị và cơ quan chính trị các cấp. Chúng cho rằng, trong nền kinh tế thị trường, lấy lợi nhuận làm mục đích, lấy vật chất làm đòn bẩy tinh thần, công tác đảng, công tác chính trị không có tác dụng và cán bộ chính trị chỉ là những người ăn theo...

Tất cả những luận điệu trên của các thế lực thù địch là nhằm mục tiêu thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ quân đội, làm cho Quân đội nhân dân Việt Nam xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; biến chất về chính trị, tiến tới vô hiệu hóa vai trò của quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hiện nay, các thế lực thù địch đang chống phá theo hướng “chuyển hóa” ngầm, mềm, sâu vào bên trong. Thực hiện “chuyển hóa” trên ba lĩnh vực cơ bản: chính trị, kinh tế và quốc phòng - an ninh, trong đó, phá vỡ nền tảng chính trị là vấn đề then chốt; chống phá về kinh tế là biện pháp cơ bản, thường xuyên, lâu dài; “phi chính trị hóa” quân đội là nhiệm vụ trước mắt. Thực chất của “phi chính trị hóa” quân đội là nhằm tách quân đội khỏi sự lãnh đạo của Đảng, làm cho

quân đội mất phương hướng chính trị, xa rời lý tưởng cách mạng, mục tiêu chiến đấu, không còn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu, công cụ bạo lực sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân<sup>(1)</sup>. Đây là thủ đoạn rất xảo quyệt và cực kỳ nguy hiểm, bởi khi quân đội bị suy yếu thì sẽ không còn khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công cả bên trong và bên ngoài của các thế lực thù địch, chế độ xã hội chủ nghĩa sẽ tự sụp đổ như ở Liên Xô và Đông Âu trước đây, hoặc chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, hình thức, còn về bản chất thì đã “đổi màu”.

## 2. Về thủ đoạn chống phá đối với quân đội của các thế lực thù địch trên internet, mạng xã hội

Một là, chúng tuyên truyền các nội dung dối trá, lừa bịp; bôi nhọ, thổi phồng, xuyên tạc những khuyết điểm, sai lầm hoặc lợi dụng những hạn chế, sơ hở trong quản lý, giáo dục bộ đội hiện nay để vu cáo, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò của quân đội. Các thông tin dối trá, lừa bịp được tuyên truyền lặp đi lặp lại nhiều lần trên nhiều diễn đàn, trang mạng xã hội, kéo dài theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”, dần cũng sẽ tác động tâm lý đối với một bộ phận cán bộ, đảng viên, quân chủng - những người nhẹ dạ, cả tin, dễ dao động trước luận điệu của chúng.

Chúng thường xuyên theo dõi, bám, nắm mọi diễn biến, hoạt động của quân đội; “dày công” nghiên cứu, tổng hợp có hệ thống mọi vấn đề để xuyên tạc đường lối chính trị, đường lối quốc phòng, quân sự, chủ trương, chính sách đối ngoại quốc phòng của Đảng, Nhà nước; “huơng lái” Việt Nam liên minh quân sự với Mỹ, tham gia “tập trận” với các nước đồng minh của Mỹ hoặc kêu gọi tổ chức một cuộc “trưng cầu dân ý” trong quân đội về vấn đề liên minh với Mỹ để bảo vệ chủ quyền biển, đảo; gieo rắc và kích động theo luồng tư tưởng “thoát Trung, thoát cộng, thân Mỹ”, hoặc đẩy mạnh bài xích mối quan hệ giữa Quân đội nhân dân Việt Nam với Quân đội Trung Quốc. Đặc biệt, chúng ra sức xuyên tạc bản chất, truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của quân đội; triệt để lợi dụng tình hình, diễn biến phức tạp trên biển Đông, vấn đề doanh nghiệp quân đội

tham gia sản xuất, xây dựng các khu kinh tế kết hợp với quốc phòng; quản lý, sử dụng đất quốc phòng, mất an toàn trong huấn luyện, công tác; những sai phạm, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị, nhất là những vụ việc vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, tác phong công tác, sinh hoạt chưa chuẩn mực, thiếu gương mẫu trong quan hệ, ứng xử với nhân dân và lực lượng chức năng của một số cán bộ, đảng viên, quân chủng dễ chống phá, vu khống, bịa đặt, làm sai lệch bản chất vấn đề, gây nghi ngờ đối với quân đội, xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

*Hai là*, chúng lập ra hàng ngàn trang web, blog, tài khoản trên mạng xã hội, như Facebook, Youtube, Twitter... (phần lớn máy chủ đặt ở nước ngoài), dễ thu thập, bịa đặt, nhào nặn, trộn lẫn tốt - xấu, thật - giả, tán phát những thông tin, tài liệu, hình ảnh xấu độc, tung ra các luận điệu vu cáo, bình luận thâm độc, kêu gọi gây rối loạn, cơ hội chính trị, chống phá Quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng tấn công công khai, liên kết với nhau, thành “phong trào”, hoạt động liên tục, với cường độ mạnh, hình thức đa dạng, tạo sức ép dư luận làm cho Đảng, Nhà nước, quân đội phải “điều chỉnh”, nhượng bộ theo ý đồ của chúng.

Nhằm tăng cường “hiệu quả” tấn công chống phá ta, “chúng tích cực thu thập tài liệu, chứng cứ, tập hợp những ý kiến, phát biểu của những người có “uy tín”, “vị thế”, nhưng có quan điểm trung dung, thậm chí trái với đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; mượn danh “tiếng nói dân chủ”, “đảng viên, cán bộ yêu nước, yêu quân đội”, cựu chiến binh dễ “hiền kẻ”, “góp ý”, “gửi tâm thư” “kiến nghị”; mạo danh một số cán bộ, tướng lĩnh quân đội nghỉ hưu để viết thư mạo danh, nặc danh vu khống, bịa đặt, phê phán trực diện về nhân thân, gia đình, các mối quan hệ xã hội của một số lãnh đạo Bộ Quốc phòng đương chức và đã nghỉ hưu nhằm hạ thấp uy tín, gây mất đoàn kết nội bộ”<sup>(1)</sup>. Chúng đưa ra các luận điệu, như: Quân đội chiếm giữ nhiều khu đất có giá trị cao về kinh tế là để

phục vụ cho “nhóm lợi ích” của một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng; tham gia các hoạt động kinh tế sẽ làm suy yếu quân đội, ảnh hưởng đến chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Chúng rêu rao luận điệu: doanh nghiệp quân đội có nhiều “đặc quyền, đặc lợi”, khó kiểm tra, giám sát, dễ bị lợi dụng làm trái pháp luật... Qua đó, kích động dư luận xã hội yêu cầu phải “dân sự hóa” quân đội, “dân sự hóa” nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đòi quân đội phải từ bỏ chức năng, nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; đòi Quốc hội nước ta phải thành lập “ủy ban lâm thời” để giám sát các hoạt động của quân đội...

*Ba là*, một trong những thủ đoạn mới mà các thế lực thù địch sử dụng để tăng cường hoạt động chống phá quân đội trên internet và mạng xã hội gần đây là xuyên tạc thông tin mới, “làm mới” thông tin cũ; triệt để lợi dụng những thông tin về mặt trái, tiêu cực trong quân đội, những ý kiến, quan điểm sai lệch từ các nguồn tin trên một số cơ quan truyền thông đại chúng của ta gắn với những bình luận chủ quan, bóp méo, xuyên tạc sự thật, thổi phồng và gây nhiễu loạn thông tin, làm “nóng” tình hình, kích động tâm lý đám đông nhằm tập hợp, lôi kéo, kích động nhiều phần tử khác trong xã hội cùng tham gia. Từ đó, chúng quy chụp những hạn chế, tiêu cực cá biệt thành phổ biến và quy kết thành bản chất, hòng tạo tâm lý “bán tín bán nghi” trong cán bộ, đảng viên, quân chủng. Bên cạnh đó, chúng còn lợi dụng yếu tố tâm linh, tôn giáo để kích động giáo dân ngăn cản các hoạt động quân sự, quốc phòng...

Nguy hại hơn, chúng đẩy mạnh hoạt động mua chuộc, móc nối, lôi kéo các phần tử suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bất mãn và những người thiếu thông tin, dao động; phối hợp giữa lực lượng cơ hội, chống đối chính trị với thế lực phản động, thù địch để chống phá quân đội. Chúng tung tin tạo dựng ra cái gọi là phe này, phái nọ hay những “cuộc đấu đá”, tranh giành quyền lực, dễ gây lòng nghi kỵ, ngờ vực, phá hoại lòng tin của cán bộ, đảng viên, quân chủng vào Đảng, Nhà nước và quân đội, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân

đôi với quân đội; qua đó, phát tán những tư tưởng chống cộng, dân chủ tư sản phản động, kích động, cổ vũ cho những tư tưởng và hành động cực đoan, chống phá quân đội.

Tóm lại, cuộc đấu tranh với các quan điểm chống phá quân đội của các thế lực thù địch trên internet, mạng xã hội đang và sẽ diễn ra hết sức nóng bỏng, gay gắt, phức tạp và ngày càng quyết liệt. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trên mặt trận nóng bỏng này, đòi hỏi lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần chủ động nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng

trong toàn quân. Đặc biệt, nhận thức đúng âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với quân đội trên internet và các trang mạng xã hội hiện nay □

<sup>(1)(4)</sup> Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Cục Tuyên huấn, Tài liệu nghiên cứu chuyên đề của sỹ quan năm 2018, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 2018, tr.65 và 72

<sup>(2)</sup> Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị, Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội 2019, tr.189

## ĐẤU TRANH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG, LÝ LUẬN...

(tiếp trang 37)

Để xây dựng một nền văn hóa nhân quyền, Việt Nam cần học tập kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế, các tổ chức chuyên môn của Liên hợp quốc và kinh nghiệm của các quốc gia khác trên thế giới trong lĩnh vực này. Cần biến những nhận thức, suy nghĩ, hành động về nhân quyền không chỉ là những vấn đề ở tầm vĩ mô, mà còn là vấn đề của mỗi cá nhân trong xã hội.

Tóm lại, đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận về quyền con người đòi hỏi hệ thống quan điểm mang tính bất phương pháp luận định hướng cho hiện thực đấu tranh. Dựa trên những quan điểm chỉ đạo mang tính chất chiến lược của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quyền con người, kết hợp với việc tham khảo những kinh nghiệm của các nước đi trước về việc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận về quyền con người chúng ta sẽ có được phương thức và nội dung phù hợp nhằm đạt được hiệu quả tối ưu trên lĩnh vực bảo đảm quyền con người. Kết hợp nhuần nhuyễn các hình thức và biện pháp khác

nau để đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận trở thành phương thức định hướng mà Đảng và Nhà nước ta lựa chọn khi đối mặt với vấn đề nan giải về quyền con người □

### TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Võ Khánh Vinh (chủ biên), *Quyền con người. Tiếp cận đa ngành và liên ngành khoa học xã hội*, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2009
2. Võ Khánh Vinh (chủ biên), *Quyền con người: Tiếp cận đa ngành và liên ngành luật học*, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2010
3. Võ Khánh Vinh (chủ biên), *Giáo dục quyền con người- Những vấn đề lý luận và thực tiễn*, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2010
4. Trương Duy Kiên, *Nhà nước: Cơ chế bảo đảm quyền con người*, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 2/2003
5. Vũ Quang Vinh, *Tìm hiểu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người*, Tạp chí Lý luận chính trị, số 1/2004
6. Cao Đức Thái, *Những thành tựu cơ bản trong việc bảo đảm quyền con người ở nước ta thời kỳ đổi mới*, Tạp chí Cộng sản, số 5/2005